

การยุติการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณ Digital Life Box และ Android Box

นำเสนอเมื่อ : 29 ก.ย. 2564

ด้วย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะยุติการใช้งานในส่วนของอุปกรณ์รับสัญญาณ Digital life Box และ Android Box จำนวน 1,268 โรงเรียน เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการใช้บริการกับบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ดูแลและพัฒนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าว โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์ทดแทนเฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ โดยขอให้สถานศึกษาดังกล่าวกรอกข้อมูลในรูปแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยการสแกน QR CODE ที่แนบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ หากสถานศึกษาไม่กรอกข้อมูลภายในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับอุปกรณ์ทดแทนดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจงโรงเรียนในสังกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กรอกข้อมูลออนไลน์แบบสำรวจการใช้งาน Digital Life Box เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทดแทนเฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ตาม QR CODE ที่แนบ

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/๐๑๑๙๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗

กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การยุติการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณ Digital Life Box และ Android Box

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะยุติการใช้งานในส่วนของอุปกรณ์รับสัญญาณ Digital life Box และ Android Box จำนวน ๑,๒๖๘ โรงเรียน เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการใช้บริการกับบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ดูแลและพัฒนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าว โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์ทดแทนเฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ โดยขอให้สถานศึกษาดังกล่าวกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยการสแกน QR CODE ที่แนบภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาไม่กรอกข้อมูลภายในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับอุปกรณ์ทดแทนดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจ้งโรงเรียนในสังกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กรอกข้อมูลออนไลน์แบบสำรวจการใช้งาน Digital Life Box เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทดแทนเฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตาม QR CODE ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๐๗๑

รายละเอียดเพิ่มเติม

- [หนังสือแนบ](#)
- [รายชื่อโรงเรียน](#)

- [แบบฟอร์มออนไลน์](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน